



In the pursuit of excellence...

Trường Cộng Đồng Caledonia

Văn phòng hành chính: 8948 Kraft Ave., Caledonia, MI 49316
Điện thoại (616) 891-8185 - Fax (616) 891-9253 - www.calschools.org

Ngày 21 tháng 8 năm 2023

Kính gửi các gia đình của Trường Cộng Đồng Caledonia,

Nhờ nguồn tài trợ nhận được từ cả chính phủ tiểu bang và liên bang, CCS đã hợp tác với BookNook để cung cấp dịch vụ dạy kèm đọc trực tuyến một kèm một cho những học sinh đủ điều kiện của chúng tôi. **Chương trình này được cung cấp miễn phí.** BookNook cung cấp dịch vụ dạy kèm tác động cao thông qua chương trình đa dạng, có chủ đích nhằm thúc đẩy quá trình học tập của học sinh. Mục đích của chương trình dạy kèm tác động cao là nhằm giải quyết các kỹ năng học tập cần thiết để đạt được tiến bộ và chuyển sang các bước giảng dạy tiếp theo được xác định ở mỗi cấp lớp.

Lịch dạy kèm là hai đến ba lần một tuần trong sáu hoặc tám tuần (tổng cộng 16 buổi học). Mỗi buổi học kéo dài 30 phút. Có năm khóa học trong năm học và khóa học hè 2024 để lựa chọn. Học sinh có thể tham gia một khóa học bất kỳ hoặc tất cả các khóa học. Khóa đầu tiên bắt đầu học vào ngày 26 tháng 9 năm 2023. **Việc dạy kèm sẽ hầu như học trực tuyến tại nhà!** Học sinh sẽ được phép sử dụng thiết bị của trường để truy cập các buổi dạy kèm nếu cần.

Giáo viên dạy kèm là những người được đào tạo bài bản và nhất quán trong thời gian 8 tuần. Tất cả giáo viên dạy kèm đều có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy, đã có bằng cử nhân, đã trải qua kiểm tra lý lịch tư pháp ở 50 tiểu bang và thể hiện khả năng giảng dạy cũng như thu hút học sinh trong môi trường trực tuyến. BookNook sử dụng tài liệu giảng dạy chất lượng cao phù hợp với tiêu chuẩn và dựa trên nghiên cứu. Sự tiến bộ của học sinh được theo dõi nhằm có hướng dẫn phù hợp với nhu cầu của học sinh.

Chúng tôi rất vui mừng gửi lời mời này đến quý vị và (các) con của quý vị. Các buổi học sẽ được cung cấp bắt đầu từ tuần của ngày 25 tháng 9 năm 2023. Các gia đình có thể chọn ngày và khung thời gian phù hợp nhất cho (các) con của mình. Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi nào nếu có đến hiệu trưởng trường học của con quý vị.

Để đăng ký cho (các) con của quý vị, vui lòng làm theo liên kết bên dưới.

Hạn chót đăng ký lần đầu là ngày 28 tháng 8!

LIÊN KẾT ĐĂNG KÝ

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC ~ BRITTANY BARBER GARCIA ~ JOHN BRANDOW ~
KATIE ISIC ~ TIM MORRIS ~ JENNIFER NICHOLS ~ JASON SAIDOO ~ MARCY WHITE